



ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรและนิสิต

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙(COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อาจารย์ และนิสิต ที่เดินทางกลับมาหรือเดินทางผ่าน(Transit) จากประเทศ หรือและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยง หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ระบุโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยง/งดการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

๒. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อาจารย์ และนิสิตที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือหน้าที่ ณ ต่างประเทศ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ดังกล่าวภายใน ๒๔ ชั่วโมง ให้หยุดพักที่บ้าน/วัดได้เป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

กรณีมีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะเสี่ยง หรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกกัก หรือกักตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือหน้าที่หรือมาเรียนได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบทราบทันทีโดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ทั้งนี้หากการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากการไปปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถือว่าวันที่ไม่มาปฏิบัติงานหรือหน้าที่นั้นเป็นวันลาพักส่วนตัว

๓. หากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เดินทางไปยังประเทศ และเขตบริหารพิเศษหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

๔. ให้ทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยสเปรย์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

๕. กรณีการจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานพิจารณา หากจำเป็นต้องการจัดกิจกรรม ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อด้วย

๖. ให้งดหรือเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ การเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ออกไปก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(พระวิมลเมธี)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

